



14 มิถุนายน 2556

เรียน ผู้จัดการ

สถาบันการเงินคู่ค้าสำหรับการทำธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนและซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ ผตง.(21)ว. 3 /2556 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ธปท. ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนและการขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer) (บริการซื้อขายตราสารหนี้และขายตราสารหนี้ ธปท. กับไพรมารี ดีลเลอร์) และกาออกประกาศที่เกี่ยวข้อง

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เห็นควรให้มีการปรับปรุงรูปแบบการทำธุรกรรม Bilateral Repo (BRP) ให้มีอัตราผลตอบแทนอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) กำหนด เพื่อให้ ธปท. มีเครื่องมือในการดำเนินนโยบายการเงินที่เหมาะสมในการทำธุรกรรมระยะยาวได้อย่างต่อเนื่องและบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นั้น

ธปท. ได้ออกระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 1/2556 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ธปท. ที่ สกง. 82/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนและการขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer) (บริการซื้อขายตราสารหนี้และขายตราสารหนี้ ธปท. กับไพรมารี ดีลเลอร์) รวมทั้งยกเลิกประกาศเดิมที่ออกตามระเบียบ ธปท. ที่ สกง. 82/2552 จำนวน 2 ฉบับ และออกประกาศใหม่เพื่อให้สอดคล้องและรองรับการทำธุรกรรม Indexed BRP

ธปท. จึงขอส่งระเบียบ ธปท. ที่แก้ไขใหม่และประกาศที่เกี่ยวข้องมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอลิศรา มหาสันทนะ)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงิน

ผู้ว่าการ<sup>แทน</sup>

- สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. ระเบียบ ธปท. ที่ สกง. 1/2556 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนและการขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer) (บริการซื้อขายตราสารหนี้และขายตราสารหนี้ ธปท. กับไพรมารี ดีลเลอร์) (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
2. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 43/2556 เรื่อง เงื่อนไข กำหนดเวลา และระบบสื่อสาร ในการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนและการขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย กับไพรมารี ดีลเลอร์ ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงิน เกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนและการขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย กับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer) (บริการซื้อขายตราสารหนี้และขายตราสารหนี้ ธปท. กับไพรมารี ดีลเลอร์)
3. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 44/2556 เรื่อง การประเมินมูลค่าของตราสารหนี้และเงินที่จะต้องส่งมอบเพิ่มเติม (Margin) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนและการขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer) (บริการซื้อขายตราสารหนี้และขายตราสารหนี้ ธปท. กับไพรมารี ดีลเลอร์)

ที่มตลาดเงินและตลาดพันธบัตร

ส่วนธุรกิจและกลยุทธ์ตลาดการเงิน

ฝ่ายตลาดการเงิน

โทรศัพท์ 0-2356-7714, 0-2628-6025-7, 0-2283-6312

โทรสาร 0-2628-6024

หมายเหตุ : ไม่มีการจัดประชุมชี้แจง